

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Biết ơn những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc



Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho thương binh nặng Đình Văn Bách.

Những ngày đầu tháng 7, chúng tôi có dịp cùng đoàn công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đi thăm và tặng quà thương binh, bệnh binh nặng là người con quê hương Thái Bình đang điều trị tại các trung tâm điều dưỡng thương binh ở một số tỉnh khu vực phía Bắc. Có đi, có gặp gỡ mới thấu hiểu phần nào những thiệt thòi, mất mát mà các thương binh, bệnh binh đã và đang phải gánh chịu. Họ đã hiến dâng một phần xương máu và tuổi xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, để chúng ta có được tự do, hòa bình như ngày hôm nay.

Đến thăm và tặng quà các thương binh, bệnh binh nặng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh), chúng tôi có dịp trò chuyện cùng thương binh nặng Đặng Văn Chiến, quê ở xã Vũ Vinh (Vũ Thư). Cũng như bao thanh niên cùng thế hệ, ông lên đường nhập ngũ và tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị năm 1971. Trải qua những trận chiến đấu "vào sinh ra tử", mặc dù không phải nằm lại chiến trường nhưng một phần xương máu của ông đã để lại đó. Trong một lần bị máy bay địch không kích, ông bị thương nặng và phải đưa về tuyến sau điều trị. Năm 1981, ông được đưa về Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành và ở đây từ đó đến nay. Ông là thương binh nặng với tỷ lệ thương tật 91%, liệt nửa người, sức khỏe yếu nên ông liên tục được chuyển đi các bệnh viện tuyến trung ương cấp cứu, điều trị. Ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành đến nay đã hơn 41 năm, vì vậy ông coi đây như là ngôi nhà thứ hai của mình. Nỗi đau thể xác ông phải gánh chịu thật khó có thể bù đắp được.

Cũng là thương binh hạng 1/4, ông Đình Văn Bách ở xã Sơn Hà (Thái Thụy) tham gia chiến đấu tại chiến trường B5, Quảng Trị. Ngày 29/4/1975, tức là chỉ 1 ngày trước khi đất nước hoàn toàn giải phóng, ông bị thương nặng trong trận đánh vào cửa mở Tân Uyên (thuộc tỉnh Bình Dương ngày nay) để mở đường cho các lực lượng tiến vào. Ông được đưa về điều trị ở Bệnh viện Sài Gòn, sau đó được đưa về Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành từ năm 1976 đến nay. Với ông Bách, nơi đây giờ cũng là quê hương thứ hai của mình. Ông tâm sự: Vì sức khỏe không cho phép, cũng ít khi tôi trở về Thái Bình. Thỉnh thoảng, vào các dịp lễ, tết, nếu có mong muốn thì Trung tâm sẽ sắp xếp xe cho về thăm quê nhưng cũng chỉ được khoảng 10 ngày là phải quay lại Trung tâm ngay bởi với những vết thương mang trên mình, cuộc sống của tôi phải thường trực có các y bác sĩ chăm sóc.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả để lại vẫn rất nặng nề. Những thương binh, bệnh binh nặng trở về với cuộc sống đời thường vẫn mang trên mình thương tích gây đau đớn về thể xác và tâm trí. Họ là những người gánh chịu nhiều mất mát và thiệt thòi nhất sau chiến tranh. Để bù đắp phần nào những mất mát của họ, cán bộ, nhân viên các trung tâm điều dưỡng thương binh luôn chăm sóc ân cần, chu đáo để những thương binh, bệnh binh vượt qua được nỗi đau thể xác, chiến thắng thương tật, sống vui, sống khỏe. Ông Vũ Văn Nhu, Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành cho biết: Đơn vị đang chăm sóc, nuôi dưỡng 97 thương binh, bệnh binh nặng của 23 tỉnh, thành phố. Với trọng trách được giao, đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên Trung tâm luôn nỗ lực hết sức mình để chăm sóc, phục vụ các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Hướng dẫn việc tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Ngày 29/6/2022, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 754/QĐ-CTN về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). Theo đó, quà tặng của Chủ tịch nước tới gia đình chính sách, người có công với cách mạng sẽ được trao bằng tiền mặt, bao gồm 2 mức:

- 1. Mức quà 600.000 đồng tặng: a) Người có công với cách mạng; b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; c) Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).



Lãnh đạo xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ) tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng.

2. Mức quà 300.000 đồng tặng: a) Người có công với cách mạng; b) Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; c) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; d) Đại diện thân nhân liệt sĩ.

Cùng với quà tặng của Chủ tịch nước, ngày 18/4/2022, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo kết luận số 380-TB/TU về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022); ngày 13/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 986/QĐ-UBND về việc cấp kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành hướng dẫn thực hiện việc thăm, tặng quà đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. Theo đó, đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng mức quà tặng trị giá 600.000 đồng/người/suất (trong đó mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng tiền mặt và 400.000 đồng bằng hiện vật). Cụ thể, đối tượng tặng quà gồm: - Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; - Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; - Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; - Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

CÁC BAN HĐND CẤP HUYỆN

Nâng cao chất lượng thẩm tra, giám sát

Đề nghị quyết của HĐND cấp huyện bảo đảm tính khả thi, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, một trong những giải pháp quan trọng là nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra, giám sát của các ban HĐND.

Đổi mới trong tổ chức thực hiện

Thời gian qua, những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND, trước khi trình ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy cho ý kiến đều phải có ý kiến thẩm tra sơ bộ của các ban HĐND. Sự đổi mới này thực sự có ý nghĩa tích cực, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động HĐND. Cùng với đó, thường trực HĐND cấp huyện đã đổi mới trong việc chỉ đạo, phân công thẩm tra bảo đảm các ban HĐND được sớm tiếp cận tài liệu và tham gia thẩm tra nhiều lần (lần 1 nghiên cứu, đề xuất nội dung trình kỳ họp; lần 2 tổ chức thẩm tra sơ bộ qua tài liệu; lần 3 tổ chức thẩm tra chính thức). Theo đồng chí Vũ Ngọc Trì, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kiến Xương, quy trình tổ chức thẩm tra nhiều bước như trên có tác dụng kiểm định, sàng lọc ngay từ ban đầu những nội dung không bảo đảm cơ sở pháp lý và căn cứ thực tiễn hoặc không thuộc thẩm quyền của HĐND, không bảo đảm tính khả thi, chưa bố trí được nguồn lực, chuẩn bị chưa kỹ lưỡng. Đó cũng là căn cứ để thường trực HĐND quyết định không đưa vào nội dung, chương trình kỳ họp.



HĐND huyện Đông Hưng giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính tại xã Phú Châu.

Các ban HĐND cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị thẩm tra; tổ chức thẩm tra đúng quy trình, khách quan, trung thực, chỉ ra những vấn đề chưa phù hợp để đại biểu tập trung thảo luận và quyết định, thể hiện được chính kiến của cơ quan thẩm tra và có những kiến nghị xác đáng, khả thi. Vì vậy, chất lượng thẩm tra, báo cáo thông tin của các ban HĐND cấp huyện ngày càng được nâng cao, báo cáo có tính phân biệt, thể hiện rõ ý kiến của các ban về nội dung phù hợp, chưa phù hợp trong báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết UBND trình. Hầu hết kiến

Giám sát vấn đề cử tri quan tâm

Đồng chí Phạm Thị Hồng Nhung, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Vũ Thư chia sẻ: Dù hoạt động kiểm nhiệm song các thành viên của Ban luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động giám sát thường xuyên mà còn tăng cường giám sát chuyên đề. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban đã tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường, thực hiện nghị quyết của cấp ủy, HĐND huyện về phát triển kinh tế. Ban tập hợp, gửi sớm tài liệu liên quan cho đại biểu có thời gian nghiên cứu để tham gia đúng, trúng vấn đề. Qua đó, những bất cập trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn đã dần được khắc phục, kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc sau dịch Covid-19.

Thành công và hiệu quả của các cuộc giám sát phụ thuộc rất nhiều vào nội dung giám sát. Sau khi lựa chọn nội dung, các ban HĐND cấp huyện luôn chủ động cập nhật thông tin liên quan từ nhiều nguồn, khảo sát thực tế, xây dựng kế hoạch giám sát khoa học. Mỗi chuyên gia, lãnh đạo các ban, ngành liên quan tham gia đoàn giám sát. Linh hoạt sử dụng hình thức, phương thức giám sát phù hợp, tăng thời lượng giám sát trực tiếp, khảo sát thực tế, giảm thời gian trình bày báo cáo, tăng thời gian trao đổi làm rõ vấn đề. Thường trực HĐND các huyện, thành phố đều khẳng định hầu hết các báo cáo giám sát của các ban HĐND đã đánh giá rõ kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, bất cập trong quá trình tổ chức triển khai các nghị quyết, chính sách, pháp luật, xác định được trách nhiệm của các chủ thể liên quan và đề xuất hướng giải quyết khả thi; kiến nghị rõ, đúng cơ quan chức năng có trách nhiệm giải quyết, khắc phục tồn tại, hạn chế.

THU HIỀN

- Người thờ cúng liệt sĩ (là người được gia đình, họ tộc ủy quyền việc thờ cúng liệt sĩ); - Đại diện gia đình thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng (là người được gia đình, họ tộc ủy quyền thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng). Trường hợp một người đang hưởng nhiều chế độ trợ cấp hàng tháng thì chỉ được tặng 1 suất quà, lĩnh trợ cấp ưu đãi thì nhận quà ở nơi đó. Đối với người được gia đình, họ tộc ủy quyền thờ cúng liệt sĩ, thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng mà đồng thời là người đang hưởng các chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng khác (đủ điều kiện nhận 1 suất quà theo quy định nêu trên) thì vẫn được nhận thêm 1 suất quà của người thờ cúng liệt sĩ, thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trường hợp Bà mẹ Việt Nam anh hùng là thân nhân duy nhất của liệt sĩ còn sống thì được lựa chọn phương án nhận quà theo địa phương nơi thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc đồng tượng thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng (ví dụ: Bà mẹ Việt Nam anh hùng có 2 con là liệt sĩ thì có thể lựa chọn nhận 1 suất quà theo đối tượng là Bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc nhận 2 suất quà của thân nhân 2 liệt sĩ).

NGUYỄN CƯỜNG